

Những Bài Tập Làm Văn Dạng Tả Gà

Tác Giả: Saigon Echo sáu tám
Thứ Bảy, 06 Tháng 2 Năm 2010 00:38

Theo các vị hiän hành nghä bán cháo phäi bên quä nhà, có rät nhiäu yäu tä tác đäng đän viäc häc viät văn cäa häc sinh ngày nay.

Nhäng bài täp làm văn các cháu häc sinh sáng tác và näp cho thäy cô chäm đäm, đáng buän thay, đã khiän chúng ta phäi “thäng thäc” nhäng bài văn, câu văn mà quý thäy cô xäp vào loäi “đäng täc gäy”. Mät vài ví dä:

- "Nhà em có mät con gà. Buäi sáng thäc đäy, nó nhäy tä đäi đät lên nóc chuäng, räi läi nhäy lên đäng cäi, vä cánh và gäy mät. Täc mình, em ném nó quä chân".

Nhän xét cäa giáo viên: “Đây chä là mät trong nhäng ‘áng văn’ đäc đäo mà tôi đã gäp trong quá trình đäy häc. Có lä em này chuyän đäc nhäng truyän tranh kiäu nhä: “Đäm! Đä! Hä ! Bäp!...” và đã áp đäng khá nhuän nhuäy n khi làm bài văn “Tä con gà nhà em”.

- Còn đây là bài văn “Tä sinh hoät mät buäi täi gia đänh em”: “Ăn cäm xong, bä em ngäi uäng näc, mä em thì räa bát, còn chúng em cät xoong näi. Bäng đän phät tät. Bä em bäo: 'Thôi, hôm nay läi mät đän, cä nhà mình đi ngä säm!'”.

Nhän xét cäa giáo viên: Có khä năng nhà häc sinh này ä khu väc hay bä ông đän cät đät xuät!

- Mät häc sinh giäi toán cäa läp, bä mä suät ngày bät “làm toán đä”, thì tä cô giáo nhä sau: “Chiäu dài cäa cô giáo em là..., chiäu räng cäa cô giáo em là...”

Nhän xét cäa giáo viên: Xin läi, tôi không thä tiät lä danh tính cäa cô giáo đäc!

- Khi cô giáo ra đä bài: “Täng täng mình là Thánh Gióng lên täu väi Ngäc Hoàng nhäng viäc mình đã làm đäi trän gian”, có em đã viät: “Lên đän cäng träi, ta gäp ngay ông Thiên Lô, ông äy cäi khä khä väi vai ta và rä ta vào nhà ông äy làm vài chén räu cho đä”.

Nhän xét cäa giáo viên: Chao ôi! Sä täng täng này rät có thä bät nguän tä thäc tä em đäc

chúng ta cần các cuộc thi ở trường và ngoài trường!

- Một học sinh mê truyện trinh thám thì tôi viết học trong lớp như thế này: "Cô giáo em đang giảng bài, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa nhà làm ám hiêu: Cửa ch... cửa ch... cửa ch. Và sau làn kính mờ là một bóng đen đứng ngoài im. Cô giáo em rón rén ra mở cửa, cửa lớp im lặng hồi hồi... Trờì! Thì ra là bác học ở trường học ở phố huynh cửa lớp".

- Với đề bài "Em hãy tả bà nội thân yêu trong gia đình em", một học sinh "tả rất tốt" như sau: "Bà nội em rất hiền. Một bà một mí nhìn sạch xuông. Bà khoái ăn trầu, ngày nào cũng ăn, như ra cái nấc đờ lờm. Bà rất thích đánh em vì em hay trờn ngỏ trờa. Cái roi bà giởu sau cánh cửa. Bà sai em đi mua cho bà ly chè säng sa bánh lọt. Väa đi em väa húp bột lớp näc đäa trên vì nó béo lắm. Vä nhà nhìn ly näc, bà sai em ra xin thêm näc đäa và chê bà bán hàng hà tiän näc đäa. Em đâu có dám xin thêm. Bà em rất cao. Thân bà cao bäy thäc. Gän nhà em có mấy cái cô bán bia ôm, buäi trờa hay la lối, cäi giởn om säm väi mäy cái ông lơ hoäc ở đâu täi. Bà täc lắm, chúng ta nhä qua. Mäy cô thäy bà cao lớn, không dám chäi lối."

Ca dao, tục ngữ vốn là những thành quả thân thuộc với người Việt Nam. Quý thầy cô có nhận xét là học sinh, sinh viên ngày nay có những bài viết như thế này. Ví dụ:

- Một học sinh giỏi thích câu tục ngữ "Giäc đän nhà, đàn bà cũng đánh" như thế này: "Câu tục ngữ nói lên sự dã man cửa bọn giäc cướp, khi đã tràn vào làng mạc, nhà cửa thì không cần đàn ông, mà cần đàn bà, trẻ em chúng cũng đánh đập, hành hạ."

- Câu "Một con ngựa đau, cần tàu bỏ cä" có em giỏi thích một cách đäy "sáng tỏ o": "Câu tục ngữ cho thấy sự thông minh cửa loài ngựa, chúng thầy có một con bò đau là cần bỏ ăn ngay, đä phòng bệnh lây lan qua đäng tiêu hoá."